

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BROOK – ติด t... (แล้วไงล่ะนั่น)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิจิวหัว...

คงไม่ต้องเอ่ยถึงกันมากแล้วกระมัง เรื่องของ “หุ้นห้อง V” หรือหุ้นที่ต้องใช้บัญชีเงินสดในการซื้อเท่านั้น หรือเอาง่ายๆ จะเรียกว่าหุ้นคนมีตังค์จริงๆ ก็ว่าได้ เพราะเรื่องนี้สมัยแรกๆ ก็เป็นเรื่องที่รู้ๆ กัน พอยุคต่อมาอีกหน่อย ก็เปลี่ยนมุมมองกันหน้าซื่อ... แบบว่ายุคแรกๆ กลัวถ้าหุ้นติด t เมื่อไหร่ กลัวจะไหลลง อยากรู้กันก่อน ตัวไหนจะติด จะไต่ขายทิ้ง แต่พอมายุคยุค ก็เปลี่ยนเป็นอยากรู้ก่อน ว่าตัวไหนจะติด t คาดได้หรือไม่ ก็เลยถามว่า ทำไมล่ะ คำตอบคือ จะซื้อเก็บ เพราะหุ้นยุคนั้นติด t เมื่อไหร่ ลากยาวหลายๆ ตัวเลย... เอาเป็นว่า เรื่องนี้ เหนือเมฆเคยกล่าวมาแล้ว ไม่อยากเอ่ยถึงอะไรอีกเดี๋ยวละเทือนใจใครบางคน แต่ก็อย่างว่าแหละครับ ถ้าตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนี้ การจับเสือมือเปล่าได้นั้นหรือการเล่นแล้วจบในวันได้ โดยที่ไม่ต้องใช้เงินมาก แต่ได้กำไรมาก เมื่อเทียบกับเงินที่ลงไป มันก็คุ้มค่าและเป็นเรื่องที่ดีตลาดหุ้นไทย มีมาแต่ไหนแต่ไร แม้ว้ออะไรๆ จะเปลี่ยนไปมากแล้วก็ตาม แต่นิสัยของคนที่อยู่ในตลาดหุ้น ก็เดิมๆ แม้อ้อให้เปลี่ยนหน้าใหม่ๆ เข้ามา ไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่ ก็ไม่ต่างกันมากนักหรอก และเรื่องของ “เงินต่อเงิน” หรือ คนที่เล่นได้ได้กำไรก้อนงามๆ เล่นที่กำไรเป็นสิบๆ ล้าน หรือ ร้อยล้าน นั้นก็เชื่อว่าเก่งจริงๆ กันเสียทุกคนหรอกครับ... ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหน คนไทยก็ยังเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเขียนหน้าใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าจะประสบความสำเร็จจริงๆ พื้นฐานแล้ว น่าจะต้องมีทุนพอสมควร ถึงจะเกิดเป็นเซียนได้... และเขาเหล่านี้ บางครั้ง ก็ไม่ได้เก่งเองได้คนเดียวก็ได้ อาจมีกลุ่มเซียนอื่น พาไปด้วยกัน

ดูตามเกม...

ก็ถ้าเป็นเกมตามรูปแบบเซิน ที่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้นแล้วนั้น จะติด t ยังไง จะมี t ไปอีกกี่ครั้ง ถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายที่ให้ความคุ้มค่าพอ ราคาก็คงจะอยู่ในช่วงที่จะ อยากรอดินหน้าต่อเท่านั้น

แนวรับ : ... 0.90-0.89 หรือ ยืน 0.92 ก็ยังตามได้

เป้าหมาย : ... 1.04-1.05 และเป้าต่อไป หวังได้ที่ 1.2

Price Chart...(BROOK)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BROOK... แต่ถ้าจะว่ากันตามภาพของการแกว่งตัวแล้วนั้น ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 0.85 ลงมาก่อนไม่เช่นนั้น เป้าหมายข้างต้นที่ว่ามา อาจจะไปไม่ถึงก็ได้ หรือถ้าจะเอาเป้าหมายกันแบบยาวๆ เลย ตามรูปแบบของกลุ่ม MA. ตามภาพนั้นนั้น ก็สามารถจะคาดหวังได้ที่ 1.50-1.60 ไว้ก่อน แต่อาจจะใช้เวลาหน่อย ก็เท่านั้น. ดังนั้น ก็แล้วแต่ท่านว่าจะจะเป็นนักเก็งกำไร หรือ ลงทุน เพราะเป้าหมายมันก็จะต่างกัน ถ้านักลงทุน อาจจะมองหุ้นแบบนี้เลยก็ได้ แต่นักเก็งกำไร ถ้าเล่นสั้น และหวังเล่นรอบ ก็อาจจะมีเป้าหมายของการขายที่ต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนๆ กันคือ หากผิดทาง ก็ต้องยอมมอบตัวไม่ทันถือหรือเปลี่ยนความคิดว่า ถือลงทุนนะครับ